

สำเนา  
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
 ครั้งที่ 2/2558  
 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558  
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายคำ บรรดาศักดิ์	ประธานสภา อบต.	คำ บรรดาศักดิ์	
2	นายนิติชา กล้าหาญ	รองประธานสภา อบต.	นิติชา กล้าหาญ	
3	นางสุกัญญา บัวสำราญ	เลขานุการสภา อบต.	สุกัญญา บัวสำราญ	
4	นายอาคม บรรดาศักดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2	อาคม บรรดาศักดิ์	
5	นายเกียรติชัย ช่างปลูก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	เกียรติชัย ช่างปลูก	
6	นายชาญชัย โต๊ะไธสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	ชาญชัย โต๊ะไธสง	
7	นายทองคุณ ไปไหน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	ทองคุณ ไปไหน	
8	นายหวั่น กุลวงศ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	หวั่น กุลวงศ์	
9	นายราชันย์ จันทร์วัน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	ราชันย์ จันทร์วัน	
10	นายชาญชัย พันอินจ่อง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	ชาญชัย พันอินจ่อง	
11	นางปราณี สมนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7	ปราณี สมนอก	
12	นายอ่อน บุญสวย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	อ่อน บุญสวย	
13	นายพิสิทธิ์ โหมदनอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	พิสิทธิ์ โหมदनอก	
14	นายณัฐวุฒิ การขังัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9	ณัฐวุฒิ การขังัด	
15	นางนริสรา บุษย์ศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9	นริสรา บุษย์ศรี	
16	นางลูกชิ้น พิมพ์อุบล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10	ลูกชิ้น พิมพ์อุบล	
17	นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10	พงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายหมาก สมนอก	นายก อบต.โพนทอง	หมาก สมนอก	
2	นายวรากร เขียนนอก	รองนายก อบต.โพนทอง	วรากร เขียนนอก	
3	นางสาลินี บุคดาวงค์	รองนายก อบต.โพนทอง	สาลินี บุคดาวงค์	
4	นายกิตติ กิ่งแก้ว	เลขานุการนายก อบต.โพนทอง	กิตติ กิ่งแก้ว	
5	นายสมควร ไพรเขียว	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7	สมควร ไพรเขียว	
6	นายติมเหล็ก สิ้นนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4	ติมเหล็ก สิ้นนอก	
7	นายสายยู ประจง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9	สายยู ประจง	
8	นางทองเกรียว วันทะมาตย์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8	ทองเกรียว วันทะมาตย์	
9	นางสุนทร ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนทร ประยูรสิงห์	



การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด แล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความใหม่ในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้ว ชัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ไต่ระงับไว้ นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อ วาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ไต่ระงับไว้เท่านั้น

นายนิติชา กล้าหาญ

(รองประธานสภาฯ)

นายพงษ์สิทธิ์ อ่วยนอก

(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)

เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ แถลงประกอบรายงานการแปรญัตติ

ได้อ่านคำแถลงประกอบรายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายการ ดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 3. งบลงทุน 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร่างเดิมของ ผู้บริหาร  
2) โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุ ตั้งไว้ 149,000 บาท มติคณะกรรมการแปรญัตติ (แปรลด) 2) โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุ แปรลดทั้งหมด ทั้งโครงการ ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งานบริหารงานคลัง 2. งบดำเนินงาน  
2.2 ค่าใช้สอย 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิมของผู้บริหาร 2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ตั้งไว้ 50,000 บาท มติคณะกรรมการแปรญัตติ (แปรลด) 2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษี

/ตั้งไว้ 30,000 บาท.....

ตั้งไว้ 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ร่างเดิมของผู้บริหาร 2.2.3  
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป  
(แปรลด) 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง  
6 เสียง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย  
1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 1) โครงการป้องกัน  
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท  
มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
ในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง  
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2. งบดำเนินงาน 2.2  
ค่าใช้สอย 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่น ๆ ร่างเดิมของผู้บริหาร 2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 2 เพื่อเตรียม  
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 50,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป  
(แปรลด) 2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่  
ประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 25,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ร่างเดิมผู้บริหาร  
ท้องถิ่น 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 70,000 บาท มติคณะกรรมการ  
(แปรลด) 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง  
6 เสียง 2.3 ค่าวัสดุ ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 2.3.3 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 2.3.3 ค่าวัสดุโฆษณาและ  
เผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ร่างเดิมผู้บริหารท้องถิ่น  
2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด)  
2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งานระดับ  
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่าย  
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิม  
ของผู้บริหารท้องถิ่น 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนา  
การศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท  
มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ  
และพัฒนาการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้  
20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข  
และงานสาธารณสุขอื่น ๆ 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง  
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิมของผู้บริหาร  
ท้องถิ่น 3) โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยและวิธีกำจัดขยะ  
มูลฝอยอย่างถูกวิธี ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 3)  
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยและวิธีกำจัดขยะมูลฝอย  
อย่างถูกวิธี ตั้งไว้ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ร่างเดิมของผู้บริหาร  
ท้องถิ่น 7. โครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกเพื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่  
ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 7. โครงการอบรมเพื่อ  
ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกเพื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ตั้งไว้ 15,000 บาท  
ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ



ลอยกระทง ตั้งไว้ 70,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 8) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ร่างเดิม ผู้บริหารท้องถิ่น 10) โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ตั้งไว้ 70,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 10) โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ตั้งไว้ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีอื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ และนโยบายของรัฐบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีอื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ และนโยบายของรัฐบาล ตั้งไว้ 5,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 14) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา ตั้งไว้ 15,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 14) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 15) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชา ตั้งไว้ 10,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรเพิ่ม) 15) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชา ตั้งไว้ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 18) ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตั้งไว้ 15,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 18) ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 3) โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 3) โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง

ในส่วน คณะกรรมการแปรรูป /ก็ได้ทำหน้าที่ใน การพิจารณาให้โดยละเอียดแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ไตร่ตรองดูว่างบประมาณต่าง ๆ จะได้ประโยชน์หรือไม่

นายนิติชา กล้าหาญ  
(รองประธานสภาฯ)

นายวรากร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)

- ผู้บริหาร จึงตั้ง งบประมาณโครงการนี้ไว้ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ปลอดภัย และยืดอายุการใช้งานของวัสดุต่าง ๆ จึงอยากให้มีที่เก็บ พัสตุที่ปลอดภัย  
และเหมาะสม เมื่อไม่มีสถานที่เก็บพัสตุ ก็จะเป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติ ในการดูแลพัสตุ  
เหล่านี้ เพราะองค์กรที่ต้องเติบโตไปเรื่อย ๆ ส่วนโครง การขุดลอกหนองใหญ่ ได้เห็น  
แบบแปลนแล้ว คงไม่มีผลกระทบกับโครงการนี้
- นายสุทิน พลเมืองดี  
(หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ)  
นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก  
(ส.อบต.ม.10)
- เสนอเพิ่มเติม ในส่วนของพัสตุเหล่านี้ ไม่มีสถานที่เก็บจริง ในส่วนของทาง อบต. ก็มี  
ความจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่เก็บพัสตุ  
โครงการดังกล่าวนี้ ทางคณะกรรมการแปรรูปถั่วดี ก็อาจจะมองต่างมุม สำหรับเหตุผล  
ที่ปรับลดโครงการนี้ทั้งหมด เพราะเกรงว่า ถ้าโครงการขุดลอกหนองใหญ่ ดำเนินการ  
ถมดินสูงขึ้น ก็อาจเกิดปัญหาน้ำท่วม ยกตัว อย่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ  
100,000 บาท ดูแล้วไม่เกิดความคุ้มค่า ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณา  
ด้วยเหตุและผล
- นายอาคม บรรดาศักดิ์  
(ส.อบต.ม.2)
- โรงเก็บปุ๋ย ของเดิมก็ดีอยู่แล้ว เห็นด้วยกับทางคณะกรรมการแปรรูปถั่วดี เพราะการ  
ถมดินยังไม่ชัดเจน ถ้าพัสตุไม่มีที่เก็บก็ควรหาสังกะสีมามุงไว้ก่อน ส่วนโรงปุ๋ย ตั้งอยู่  
ที่หน้า อบต . น่าจะทำเป็นศูนย์ราชการ เพราะตั้งอยู่ด้านหน้า อยากให้รื้อไปอีก  
สักระยะหนึ่ง เพราะอาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมได้
- นายนิติชา กล้าหาญ  
(รองประธานสภาฯ)
- โครงการที่เก็บพัสตุ งบประมาณ 149,000 บาท ไม่ควรตั้งอยู่ด้านหน้า ควรจะปรับ  
เป็นห้องทำงานของช่าง หรือของผู้บริหารจะเหมาะสมกว่า และทำให้ดีไปเลย  
จะได้ไม่ต้องทำหลาย ๆ ครั้ง
- นายวารกร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)
- เกี่ยวกับปัญหาเรื่องระดับน้ำ ได้เห็นแบบแปลนแล้ว บริเวณขอบที่ขุด ไม่ได้อยู่ติดกับ  
แนวดิน เพราะจะต้องทำรางระบายน้ำรอบ อบต . เพราะถ้าบริเวณนั้นท่วม บริเวณ  
อื่นก็คงจะท่วมเช่นเดียวกัน ระดับความสูงบริเวณดังกล่าวไม่ได้แตกต่างกัน ทางเข้า  
ไม่ได้อยู่ติดกับ อบต . เหตุผลที่ต้องสร้างบริเวณนั้น เพราะจะใช้ งบประมาณไม่มาก  
อดีตท่านปลัด และท่านเกษตรได้เห็นพร้อมต้องกันว่า บริเวณนั้น ไม่จำเป็นต้องสร้าง  
อาคารที่สวยงามก็ได้ อาจจะทำเป็นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เมื่อไม่มีที่เก็บพัสตุ  
ก็จะเป็นปัญหาสำหรับผู้ปฏิบัติพอสมควร ถ้าจะใช้เป็นที่อื่น ๆ ก็คงจะใช้งบประมาณ  
มากพอสมควร
- นายก อบต.
- ความคิดในส่วนของผู้บริหาร ก็จะต้องมองทุกมุม ถ้าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบริเวณนั้น  
ก็คงจะกระทบในบริเวณทั้งหมด ฐานที่จะถมดินจะอยู่ห่างออกไปจากที่ตั้ง อบต .  
ถ้าจะมีผลกระทบ ก็คงจะหาทางแก้ไขต่อไป ถ้าจะกระทบบริเวณนั้น ศูนย์พัฒนา  
เด็ก เล็ก ก็คงจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เงินงบประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท  
ผู้บริหารก็ไม่ ด้แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ อยู่ที่สมาชิกสภาฯ จะให้ผู้บริหาร  
บริหารหรือไม่ เกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ก็ได้พิจารณาให้ตามความคิดเห็น  
ของท่านสมาชิกสภาและในส่วนราชการอื่น ๆ ซึ่งปัญหาภายใน ผู้บริหารก็ต้องมอง  
ให้ครบทุกภาคส่วน ในส่วนของงบประมาณ ถ้าใช้ไม่หมด ก็คงตกเป็นเงินสะสม  
ก็สุดแล้วแต่สมาชิกสภาฯ ผลกระทบก็คงจะไม่มี ถ้ามีก็ต้องหาวิธีแก้ไขต่อไป
- ประธานสภาฯ
- มีท่านผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม	เห็นชอบ ร่างเดิมผู้บริหารท้องถิ่น โครงการ ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุ งบประมาณ 149,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 2 เสียง เห็นชอบ ให้ปรับลดทั้งโครงการ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	งานบริหารงานคลัง 2. งบดำเนินงาน 2.2 ค่าใช้สอย 2.2.2 รายการเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิมของผู้บริหาร 2) โครงการ จัดทำแผนที่ภาษี ตั้งไว้ 50,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ปรับลดเหลือ งบประมาณ 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ร่างเดิมผู้บริหารท้องถิ่น โครงการจัดทำแผนที่ภาษี งบประมาณ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน โครงการจัดทำแผนที่ภาษี งบประมาณ 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ร่างเดิมของผู้บริหาร 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ปรับลด คงเหลืองบประมาณ 10,000 บาท ด้วยคะแนน เสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ร่างเดิมผู้บริหารท้องถิ่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามคณะกรรมการแปร ญัติติ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 1) โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญต่าง ๆ ตั้ง ไว้ 80,000 บาท มติ คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ปรับลด คงเหลืองบประมาณ 60,000 บาท ด้วยคะแนน เสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ นายวรารกร เขียนนอก (รองนายก อบต.)	มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ ชี้แจง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ การตั้ง งบประมาณ ผู้บริหารได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงของการดำเนินงาน ได้ตั้ง งบประมาณไว้ดำเนินการ 2 เทศกาล คือช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ การเบิกค่าใช้จ่ายก็มีปัญหาพอสมควร ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตามเหตุผล
นายเกียรติชัย ช่างปลูก (ส.อบต.ม.4)	ในส่วนที่เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ปรับลดในรายการนี้ แต่หลังจากฝ่ายบริหาร ได้แจ้งแล้ว ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ให้สอบถามกับผู้บริหาร ในการตั้งจุดตรวจแต่ละกะ ใช้งบประมาณเท่าไร เพราะถ้า เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ผู้ที่อยู่เวรก็ไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่ การเข้าเวรเป็นลักษณะ การแจ้งเหตุมากกว่า การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น



นายวรากร เขียนนอก (รองนายก อบต.)	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการเซ็นรถเปลี่ยนยางรถ ในกรณีที่มีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถเข้าร่วมกับผู้ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ
นายสุทิน พลเมืองดี (หัวหน้าส่วนสาธารณสุข) นายก อบต.	ในส่วนของการบรรเทาสาธารณภัย เป็นงานของจิตอาสา จึงไม่มีขอบเขตกว้างคุณยาวตามตัด เหมือนโครงการก่อสร้างถนนต่าง ๆ ในส่วนตรงนี้ โดยความเห็นส่วนตัว ก็ไม่อยากทำ แต่เมื่อมีคำสั่งให้ทุก อบต . ต้องตั้งงบประมาณในการดำเนินการ ในการดำเนินงานแต่ละครั้งได้เข้ามาตรวจดูทุกวัน ซึ่งผู้ที่มาอยู่เวรก็จะได้รับแต่ค่าเบี้ยเลี้ยง จำเป็น ต้องตั้งงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล อย่างน้อยก็สามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ถ้าถูกสอบถาม ก็ควรจะชี้แจงตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกคนได้ให้ความเห็นชอบผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ แต่ที่ให้ตั้งงบประมาณลง มองว่า การตั้งจุดตรวจแต่ละกะจำนวน 6 คน มากเกินไป ควรจะตั้งผู้อยู่ เวิร์ลละ 4 คน
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ร่างเดิมผู้บริหารท้องถิ่น โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ งบประมาณ 80,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง มติเห็นชอบ ตามคณะกรรมการแปร ญัตติ ปรับลด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ งบประมาณ 60,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2. งบดำเนินงาน 2.2 ค่าใช้สอย 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ร่างเดิมของผู้บริหาร 2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 50,000 บาท มติคณะกรรมการ (แปรลด ) 2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คงเหลืองบประมาณ 25,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ร่างเดิมผู้บริหารท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามคณะกรรมการแปรญัตติ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 25,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ร่างเดิมผู้บริหารท้องถิ่น 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 70,000 บาท มติคณะกรรมการ (แปรลด) 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ	มีท่านผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ ร่างเดิมผู้บริหารท้องถิ่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ 70,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามคณะกรรมการแปรรูปคดี ปรับลด ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม คงเหลือ งบประมาณ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 2.3.3 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปคดี (แปรลด) 2.3.3 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติที่ประชุม ตามมติคณะกรรมการแปรรูปคดี ค่ำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ร่างเดิมของผู้บริหาร 2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปคดี (แปรลด) 2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปคดี วัสดุคอมพิวเตอร์ คงเหลือ งบประมาณ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพและ พัฒนาการศึกษาศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท มติคณะกรรมการ แปรรูปคดี (แปรลด) 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพและ พัฒนาการศึกษาศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก แ ละผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพและ พัฒนาการศึกษาศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่ วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแล เด็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปคดี ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ และ พัฒนาการศึกษาศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแล เด็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

/ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย.....

ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	<p>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 3) โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะ มูลฝอยและวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 3) โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยและวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ตั้งไว้ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง</p> <p>มีท่านผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม</p> <p><b>มติเห็นชอบ</b> ตาม ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยและวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง</p> <p><b>มติเห็นชอบ</b> ตามมติคณะกรรมการแปรรูป โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยและวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ตั้งไว้ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง</p>
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	<p>ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 7) โครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกเพื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 7) โครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกเพื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ตั้งไว้ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง</p>
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	<p>มีท่านผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม</p> <p><b>มติเห็นชอบ</b> ตามร่างเดิมของผู้บริหาร ท้องถิ่น โครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกเพื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง</p> <p><b>มติเห็นชอบ</b> ตามมติคณะกรรมการแปรรูป โครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกเพื่อนำ ขยะกลับมาใช้ใหม่ ตั้งไว้ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง</p>
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	<p>แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2. งบดำเนินงาน 2.1 ค่าใช้สอย ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง</p>
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	<p>มีท่านผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม</p> <p><b>มติเห็นชอบ</b> ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง</p> <p><b>มติเห็นชอบ</b> ตามมติคณะกรรมการแปรรูป ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง</p>
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	<p>2.3 ค่าวัสดุ ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 60,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรลด) 2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง</p>
ประธานสภาฯ	<p>มีท่านผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่</p>

นายลิขิต ประยูรสิงห์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ชี้แจงต่อที่ประชุม งบประมาณในปีนี้มีงบโอนงบประมาณในส่วนนี้ ถ้ามีการปรับลด เกรงว่าในปีงบประมาณหน้า จะไม่พอจ่าย
นายเกียรติชัย ช่างปลูก (ส.อบต.ม.4)	ในการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจ แต่ตามที่ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจง ก็เห็นควรที่จะคงไว้ร่างเดิม
นายพงศ์สิทธิ์ อ่วยนอก (ส.อบต.ม.10)	ในส่วนของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ก็ได้มีเจตนาจะตัดลดลงอย่างเดียว ถ้ามี เหตุผลก็ไม่ว่าอะไร เพราะถ้างบประมาณไม่เพียงพอ ผู้บริหารก็สามารถโอน งบประมาณได้ ถ้ามีเหตุผลก็ไม่ว่ากัน
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ตามที่คณะกรรมการได้แปรลดหรือตัดงบประมาณออก ก็ได้รับฟังการชี้แจง จากทุกส่วน ถ้า ผอ. กองช่าง ได้ชี้แจง ก็เห็นดีด้วย ถ้ามีเหตุผลที่ดี เพราะผมเข้ามา ทำหน้าที่เพื่อประชาชน
นายก อบต.	ในส่วนที่ได้ตั้งงบประมาณมา ก็ ไม่ได้มีการปิดบังอะไร ในปีที่ผ่านมา การตั้ง งบประมาณ ก็จะต้องมีการพูดคุยกันก่อน ก็อยากให้พิจารณาร่วมกัน อยากให้ การทำงานได้ทำร่วมกัน การพูดคุยกันก่อน ก็เป็นสิ่งที่ดี
นายพิสิทธิ์ โหมคนอก (ส.อบต.ม.8)	ถ้าตั้งงบประมาณ 60,000 บาท ก็ขอให้ดำเนินการให้รวดเร็วกว่าเดิม
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 60,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 2.3 วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน (แปรลด) 2.3 วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	3. งบลงทุน 3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 240,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน (แปรเพิ่ม ) 1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 724,000 บาท ด้วยคะแนน เสียง 6 เสียง
ปลัด อบต.	ชี้แจงต่อที่ประชุม งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ในภาพรวม ในกรณีที่ทางหมู่บ้านมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ประปา ถนนในหมู่บ้าน ที่มีการชำรุด
นายอาคม บรรดาศักดิ์ (ส.อบต.ม.2)	งบประมาณในส่วนตรงนี้ จะสามารถดำเนินการได้ในปีไหน

นายวรกร เขียนนอก (รองนายก อบต.) ประธานสภา มติที่ประชุม	งบประมาณนี้ เป็นงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 มีท่านผู้ใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 240,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการ รมการแปรรูปที่ดิน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 724,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภา)	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 1) โครงการผู้สูงวัยไร้ธรรมะ ตั้งไว้ 50,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน (แปรรูป) 1) โครงการผู้สูงวัยไร้ธรรมะ ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภา มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น โครงการผู้สูงวัยไร้ธรรมะ ตั้งไว้ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน โครงการผู้สูงวัยไร้ธรรมะ ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภา)	ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 3) โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน (แปรรูป) 3) โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ตั้งไว้ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภา มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ตั้งไว้ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภา)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน (แปรรูป) 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภา มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง

นายนิติชา กล้าหาญ  
(รองประธานสภาฯ)

งานศาสนาวัดชนบทท้องถิ่น 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่าย  
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิม  
ของผู้บริหารท้องถิ่น 2) โครงการครูพระสอนศีลธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพระสงฆ์ในวัดของตำบลโพนทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท  
มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรรูป) 2) โครงการครูพระสอนศีลธรรมและจริยธรรม  
ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพระสงฆ์ในวัดของตำบลโพนทอง ตั้งไว้ 10,000  
บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง

ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม

มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น โครงการครูพระสอนศีลธรรมและ  
จริยธรรมในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพระสงฆ์ในวัดของตำบลโพนทอง  
ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง  
มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูป (แปรรูป) โครงการครูพระสอนศีลธรรมและ  
จริยธรรมในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพระสงฆ์ในวัดของตำบลโพนทอง  
ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง

นายนิติชา กล้าหาญ  
(รองประธานสภาฯ)

ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 4) โครงการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนอง  
สรภัญญะ ตั้งไว้ 25,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรรูป) 4) โครงการ  
ประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ แปรลดทั้งโครงการ ด้วยคะแนนเสียง  
6 เสียง

ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม

มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น โครงการ ประกวดแข่งขัน  
สวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ตั้งไว้ 25,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง  
มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูป (แปรรูป) โครงการประกวดแข่งขัน  
สวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ตั้งไว้ - บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง

นายนิติชา กล้าหาญ  
(รองประธานสภาฯ)

ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 6) โครงการส่งเสริมศิลปะเพลงพื้นบ้านในโรงเรียน  
(เพลงโคราช ) ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรรูป) (แปรรูป)  
6) โครงการส่งเสริมศิลปะเพลงพื้นบ้านในโรงเรียน (เพลงโคราช) ตั้งไว้ 40,000 บาท  
ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง

ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม

มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม  
มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น โครงการ ส่งเสริมศิลปะเพลง  
พื้นบ้านในโรงเรียน (เพลงโคราช) ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง  
มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูป (แปรรูป) ท้องถิ่น โครงการส่งเสริมศิลปะ  
เพลงพื้นบ้านในโรงเรียน (เพลงโคราช) ตั้งไว้ 40,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง  
16 เสียง

นายนิติชา กล้าหาญ

ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 8) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 70,000  
บาท มติคณะกรรมการแปรรูป (แปรรูป) 8) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
ตั้งไว้ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง

ประธานสภาฯ

มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ตั้งไว้ 70,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปมติ โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ตั้งไว้ 50,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ร่างเดิมผู้บริหารท้องถิ่น 10) โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ช้างบ่อไก่อแก้ว ตั้งไว้ 70,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปมติ (แปรรูป) 10) โครงการส่งเสริมประเพณี แห่ช้างบ่อไก่อแก้ว ตั้งไว้ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ช้าง บ่อไก่อแก้ว ตั้งไว้ 70,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปมติ โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ช้าง บ่อไก่อแก้ว ตั้งไว้ 50,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีอื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ และนโยบาย ของรัฐบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปมติ (แปรรูป) 12) ค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีอื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ และนโยบายของรัฐบาล ตั้งไว้ 5,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณีวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีอื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ และนโยบายของรัฐบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปมติ ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีอื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือ สั่งการ และนโยบายของรัฐบาล ตั้งไว้ 5,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 14) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ตั้งไว้ 15,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปมติ (แปรรูป) 14) ค่าใช้จ่าย ในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนน เสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญ ทางศาสนาวันมาฆบูชา ตั้งไว้ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา ตั้งไว้ 10,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 15) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ตั้งไว้ 10,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปมติ (แปรรูปเพิ่ม)

ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	15) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชา ตั้งไว้ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชา ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชา ตั้งไว้ 15,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ	ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 18) ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตั้งไว้ 15,000 บาท มติคณะกรรมการ การแปรรูปที่ดิน (แปรรลด) 18) ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตั้งไว้ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตั้งไว้ 10,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ)	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น 3) โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท มติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน (แปรรลด ) 3) โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์การ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใด จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม มติเห็นชอบ ตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง - เสียง มติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
ประธานสภาฯ	4.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (วาระที่สาม) มอบหมายเลขาธิการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
เลขาธิการสภาฯ	ชี้แจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ประธานสภาฯ	ที่ประชุมจะให้มีการอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม



มติที่ประชุม	มติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5 นายนิติชา กล้าหาญ	<b>เรื่องที่เสนอใหม่</b> 5.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองพลวง หมู่ 10 <u>เดิม</u> โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองพลวง หมู่ 10 ขนาดกว้าง 0.35 – 0.40 เมตร ยาว 150 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ 100,000 บาท <u>แก้ไขใหม่</u> โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองพลวง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.35 – 0.40 เมตร ยาว 75 เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ 100,000 บาท
เลขานุการสภาฯ	ขอแก้ไขข้อความ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ ในส่วนของโครงการ แก้ไขใหม่ โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองพลวง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.35 – 0.40 เมตร ยาว 67 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ 100,000 บาท
นายวรากร เขียนนอก (รองนายก อบต.)	ชี้แจงต่อที่ประชุม ด้วยทางคณะผู้บริหารเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองพลวง หมู่ 10 ซึ่งเดิมได้เสนอขออนุมัติตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ แบบเดิมใช้เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย ขนาด 9 มม. ทางผู้บริหารได้พูดคุยกับทางกองช่างแล้ว แบบเดิมเหล็กนั้นขนาดเล็ก อาจจะไม่เกิดความมั่นใจกับผู้ใช้ จึงได้เปลี่ยนเป็นเหล็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ได้มาตรฐานสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น ทำให้การประมาณการใหม่ได้ระยะทางลดลง แต่เมื่อดำเนินการแล้วก็จะได้งานที่มั่นคง แข็งแรง จะดำเนินการในส่วนที่จำเป็นก่อนเริ่มจากหน้าวัดไปจนถึงบ้านกำนัน แล้วไปทางบ้านท่าน สจ.
นายอาคม บรรดาศักดิ์ (ส.อบต.ม.2)	ได้ดูแบบแปลนและประมาณการแล้ว คิดคำนวณแล้ว ไม่น่าเกิน 100,000 บาท
นายลิขิต ประยูรสิงห์	ชี้แจง เกี่ยวกับการประมาณราคาของทางราชการ จะต้องคูณค่า แพคเตอร์เอฟ เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินหักประกันผลงาน 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยที่จะซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	มติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6 ประธานสภาฯ	<b>เรื่องอื่น ๆ</b> 6.1 ชี้แจงรายรับ - รายจ่าย ของ อบต.โพนทอง
นางสุนทร ประยูรสิงห์ (ผู้อำนวยการกองคลัง)	ชี้แจง รายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

รายรับจริง		
ประมาณการตามข้อบัญญัติ 2558	18,000,000	บาท
หมวดภาษีอากร	122,040.48	"
หมวดภาษีจัดสรร	10,618,270.42	"
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	95,410	"
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	76,806.22	"
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	88,783	"
เงินอุดหนุนทั่วไป	5,374,282	"
รวมรายรับจริง	16,375,592.12	"
รายจ่ายจริง		
ประมาณการตามข้อบัญญัติ 2558	17,970,000	"
หมวดงบกลาง	246,374	"
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,908,783	"
หมวดค่าตอบแทน	54,764	"
หมวดค่าใช้สอย	1,771,297.93	"
หมวดค่าวัสดุ	805,816.66	"
หมวดค่าสาธารณูปโภค	260,257.63	"
หมวดเงินอุดหนุน	1,290,953.86	"
หมวดค่าครุภัณฑ์	236,399.78	"
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	436,000	"
รวมรายจ่ายจริง	11,010,646.86	"
คงเหลือ (รายได้จริง หัก รายจ่ายจริง)	5,364,945.26	"
หมายเหตุ		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557	6,516,224.01	"
(ไม่มีการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม)		
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557	7,404,333.21	"
บวก เงินสะสม (โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2552)	386,000	"
(เนื่องจากไม่มีการเข้าปฏิบัติงานและเป็นระยะเวลา 2 ปี จึงปรับปรุงเข้าเงินสะสม)		
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	886,850	"
(วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 21 สิงหาคม 2558) คงเหลือ	6,903,483.21	"
โครงการที่อยู่ระหว่างการประกาศสอบราคา 7 โครงการ		
1. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะค่า - บ้านทุ่งรี หมู่ที่ 4		
ราคากลาง 274,000 บาท		
2. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ หมู่ บ้านใต้ หมู่ 8		
ราคากลาง 212,000 บาท		
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโชคชัย		-
วัดป่าพุกษาศิลาอาสน์ หมู่ที่ 9 ราคากลาง 261,000 บาท		
4. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม		-
บ้านนางทองปาน พานิชย์ หมู่ที่ 10 ราคากลาง 261,000 บาท		

/5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต.....

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำพวน เกิงนอก ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 7 ราคากลาง 179,700 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ราคากลาง 212,000 บาท
- 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโชคชัย – วัดป่า พฤษภาศิลาอาสน์ ราคากลาง 261,000 บาท
- จะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558
- ส่วนโครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการ อบต. และโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 2 โครงการ ประกาศสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึง วันที่ 4 กันยายน 2558
- นายพงศศิทธิ์ อ่วยนอก (ส.อบต.ม.10) การประชุมในวันนี้ การพูดจาก็อาจมีกระทบกันบ้างก็ต้องขอภัย ในส่วนของ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ได้ตัดลดโครงการต่าง ๆ ไป การแปรรูปที่ดินปีที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีผลความเข้าใจเท่าไร แต่ในปีนี้ การแปรรูปที่ดินมีความชัดเจนมากขึ้น ในส่วนของสมาชิกสภาฯ มีวาระอยู่ 4 ปี ส่วนพนักงาน ข้าราชการประจำ ก็ต้องอยู่ในจนครบอายุราชการ ขอฝากผู้บริหาร เกี่ยวกับทางเข้าหมู่บ้านหนองพลวง ที่ได้มีผู้ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมทางเข้าหมู่บ้านหนองพลวง ส่วนปัญหาต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาฯ ได้นำมาเสนอ ก็ขอให้ผู้บริหารได้ช่วยติดตาม และดำเนินการ ในส่วนที่ยังชำรุด บกพร่องอยู่
- นายก อบต. โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านหนองพลวง ได้รับการประสาน เมื่ออาทิตย์ก่อน ว่าวันเสาร์ - อาทิตย์ จะมาดำเนินการ ทำนรองเปียก ได้ประสาน มาทางผม แต่บังเอิญพ่อท่าน สจ. เสีย ทำนรองเปียก ก็เลยไปประสานกับท่าน สจ. เพื่อที่จะเข้าดำเนินการก่อน เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมางานศพ ได้รับความสะดวกขึ้น เดิมที ผมจะไปดำเนินการเกรดถนนเส้นนี้ แต่ท่าน สจ. ก็ยังไม่ให้เกรด เพราะทาง อบจ. มีโครงการที่จะลงมาดำเนินการอยู่แล้ว ส่วนการดำเนินการซ่อมแซม ก็ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และทาง อบต. ก็ได้ทำหนังสือ ขอบคุณไปให้แล้ว เครื่องมือก็ไปยืมทางโนนประดู่มาให้และขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่มีส่วนร่วม ตรงนี้
- นายชาญชัย โต๊ะไธสง (ส.อบต.ม.4) ขอขอบคุณ แทน บ้านหนองพลวง บ้านแท่น บ้านโพหนอง ด้วย ถ้ามีโครงการดี ๆ ก็ขอให้พิจารณาให้ทางบ้านมะค่า บ้านใต้ บ้านหนองโน หนองหว้า โครงการ ที่เกี่ยวกับกลุ่มน้ำ
- นายเกียรติชัย ช่างปลุก (ส.อบต.ม.4) ฝากผู้บริหาร เรื่องน้ำประปาของหมู่ 4 ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนและอยากให้ท่าน ได้พิจารณาปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้านมะ ค่า เพราะเสียงส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ได้เลือกท่านมาให้ทำหน้าที่ตรงนี้
- นายติมเหลง สีนอก (ส.อบต.ม.4) ในปีที่ผ่านมา บ้านมะค่า ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ก็อยากให้มีการขุดลอกขยาย มีหนองสะแก ลำห้วยแยะ บริเวณลำห้วย น้ำมีน้อย อยากให้ขุดลอกเพื่อให้สามารถ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น เพื่อประชาชนในหมู่บ้านและที่อยู่ใกล้เคียง จะได้ใช้ประโยชน์
- นายสมควร ไพรเขียว (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7) ในส่วนของหมู่ 7 โครงการขุดลอกหนองใหญ่ กำลังรอน้ำเข้าที่กำลังขุดอยู่ ถ้ามีน้ำก็จะใช้เรือขุด ทางชลประทาน เครื่องจักรขนาดใหญ่ กำลังดำเนินการอยู่ ทาง อบต. ก็คงจะต้องดูแลทางน้ำ ส่วนทางที่เชื่อมกับถนนมิตรภาพ

มีท่อ ช่วงที่น้ำมามากก็อาจจะเอ่อล้น ถนนบริเวณนั้นมีท่อระบายน้ำอยู่ ที่เข้าไปทางนาของท่านรองประธานสภาฯ เกรงว่าถ้าน้ำไหลมามาก ๆ จะทำให้ถนนขาด ส่วนเรื่องไฟฟ้าในหมู่บ้าน มีจำนวน 3 จุดที่ชำรุด

นายอ่อน บุญสวย  
(ส.อบต.ม.8)

โครงการ 2 โครงการ ของบ้านใต้ มีโครงการอะไรบ้าง

นางสุนทร ประยูรสิงห์  
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ชี้แจง โครงการ 2 โครงการ ของบ้านใต้ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 และงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม

นายอาคม บรรดาศักดิ์  
(ส.อบต.ม.2)

โครงการบ้านสิงสอง ถนนหินคลุก ผู้รับจ้างได้นำรถเกรดมาดำเนินการ แต่ตอนนี้หายไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะมาดำเนินการต่อหรือไม่

นายวรากร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)

ผู้รับจ้างต้องมาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ก่อนหน้านี้ช่างใหม่ได้แจ้งว่ากรมทรัพยากรน้ำ มีเป้าหมายที่จะขุดลอกที่หนองรังกาและลำห้วยแยะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ดำเนินการหรือไม่ แต่ถ้าต้องการแหล่งน้ำ ก็ต้องตัดโครงการอื่นออก แต่ก็ของบประมาณจากหน่วยงานอื่นด้วย การระบายน้ำของบ้านแทนก็จะให้ช่างได้ไปตรวจสอบดู เพื่อจะได้วางท่อให้ได้มาตรฐาน

นายนิติชา กล้าหาญ  
(รองประธานสภาฯ)

ได้พูดคุยกับช่างใหม่ว่าจะใช้ท่อขนาดใหญ่ แต่จะต้องประสานกับกรมทางหลวงก่อน

นายวรากร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)

ไม่แน่ใจว่า ท่านสมาชิกคิดว่า บ้านมะค่า ได้โครงการพัฒนาน้อยกว่าบ้านแทน บ้านหนองพลวง บ้านโพหนอง ความจริงแล้ว บ้านมะค่าได้โครงการมากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ

นายลิขิต ประยูรสิงห์  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ในส่วนของประปาบ้านมะค่า ได้ประสานกับทางกรมทรัพยากรน้ำ ให้มาสำรวจออกแบบ การซ่อมแซม ในวันพรุ่งนี้

นายพิสิทธิ์ โหมदनอก  
(ส.อบต.ม.10)

แจ้งว่าได้ทำหนังสือพร้อมภาพถ่าย ถนนในจุดต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ได้ส่งมาให้แล้ว ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วย

นายก อบต.

ในส่วนของการเสนอโครงการต่าง ๆ ก็ขอให้ผ่านประชาคมหมู่บ้านด้วย อยากให้เน้นเฉพาะโครงการที่สำคัญ ๆ เรียงตามลำดับ มาก น้อย

ประธานสภาฯ

ในส่วนโครงการต่าง ๆ ในหมู่บ้านก็ได้กันทุกหมู่บ้าน แต่ก็ต้องช่วยกันดูแลกันอีก ปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ก็ขอให้รวบรวมหลักฐานแจ้งเข้ามา เพื่อที่จะได้มอบหมายให้ช่างได้ออกไปดูและประมาณการ ช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะ ในวันพรุ่งนี้ผมกับท่านรองนายก ก็จะได้ออกไป ดู ตามที่ท่านได้แจ้งปัญหาเข้ามาทุกหมู่บ้าน ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ก็จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ถ้างบประมาณเข้ามาตามที่ตั้งไว้ ก็จะได้ดำเนินการทุกโครงการ ต่อไปก็คงจะมีการพูดคุยเพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น มีท่านผู้ใด มีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.55 น.

(ลงชื่อ) สุกัญญา บัวสำราญ ผู้ตรวจราชการประชุม  
(นางสุกัญญา บัวสำราญ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

/(ลงชื่อ).....

